

แก๊ง'ฟอกป่า'เขย่นนโยบายทวงคืนเหลว?



ในขณะที่ปีกลองการเลือกตั้งเริ่มโหมบรรเลง บรรชากาศการเมืองเริ่มกลับมาคึกคัก มีสีสัน เพราะใกล้ความหวังว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นในอีกไม่ช้า หลัง "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัตยาบันเตรียมปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบในเดือน ธ.ค.นี้ หากไม่มีอุบัติเหตุอะไรคาดว่าการเลือกตั้งคงเกิดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.62

ข้ามมาที่ฝั่งข้าราชการประจำเวลานี้ "ไม่รู้"ว่าเริ่มใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ถอยกันบ้างหรือเปล่า เพราะอย่างเข้าสู่โหมดช่วงปลายรัฐบาล แม้หลายฝ่ายจะคาดเดาว่าผู้มารับรัฐบาลใหม่จะหน้าตาคล้าย ๆ คนเดิม แต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเสมอสำหรับการเมืองไทย

ล่าสุดเป็นเรื่องอื้ออึงเมื่อ "เสธ.กอ.รมน." พล.อ.พงษ์เพชร เกษสุทะ **หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการที่ 4 (สปป.4) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)** ผู้มีบทบาทในการทวงคืนผืนป่าตามนโยบาย คสช. ได้ส่งข้อความเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจต่อการทำงานของระบบราชการที่ล่าช้า และไม่สอดคล้องต่อการดำเนินการกับนายทุนที่บุกรุกป่าไปยังกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีนายทุนบุกรุกคั้นน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็น "ขบวนการฟอกป่า" ในบริเวณที่เรียกว่า "ป่าภูเขาไก่" กว่า 1,800 ไร่ เพื่อเตรียมเปิดเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ มีป้ายต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนายทหารระดับสูงของจังหวัดเข้าร่วมงาน โดย "พล.อ.พงษ์เพชร" ถึงกับประชดว่าถ้าไม่ช่วยกันป้องกันก็ให้ขงป่าให้กลุ่มทุนไปเลยดีกว่า

เรื่องนี้ทำเอา "บิ๊กเต่า" พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้อร้อนขึ้นมาทันที และสั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและเร่ง

ดำเนินการตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

ฟาก พล.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกมาชี้แจงว่าได้รับคดีการบุกรุกป่าภูเขาไก่เป็นคดีพิเศษตั้งแต่ช่วงปี 2550 โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการออกเอกสารสิทธิ และได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.พ.ดำเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ในช่วงปี 2552 ยังได้ส่งเรื่องให้ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพิกถอนเอกสารสิทธิจำนวน 57 แปลงที่เป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ที่มีความลาดเอียงเกิน 35% และไม่มีหลักฐานการครอบครองมาก่อนแล้ว



...ยาวนานกว่า 10 ปีที่คดีนี้ถูกนำไปซุกไว้ได้พรม กรมป่าไม้เองยอมรับว่าหากทนายทุนอ้างว่ามีโฉนดเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใด ๆ ได้ ส่วนกรมที่ดินอ้างว่าจุดที่เตรียมก่อสร้างสวนน้ำนั้น มีความลาดเอียงไม่ถึง 35% สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ซึ่งก็มีผู้แย้งว่าพื้นที่ถล่มไปด้านล่างเหตุใดจึงมีการเสนอเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิได้เล่า

กลายเป็นว่าประเด็นนี้หน่วยงานรัฐยังต้องถกเถียงกันอีกยาวและไม่รู้จะจบลงเมื่อไร แต่ที่เสียหายอย่างแน่นอนคือพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายลงทุกวัน ไม่เพียงแต่ต้นน้ำป่าสักเท่านั้นที่ถูกถล่มลงเลย พื้นที่อื่น ๆ ที่เคยมีการจับกุมดำเนินคดีกันอย่างครึกโครมหลายปีมาแล้วเหมือนกัน เช่น ทับลาน-วังน้ำเขียว จ.ปราจีนบุรี และนครราชสีมา ซึ่งมีคดีอยู่ในมือกรมป่าไม้จำนวน 43 คดี และในส่วนกรมอุทยานฯ อีกกว่า 400 คดี วันนั้นก็เงียบหายไปกับสายลม

...หรือสุดท้ายจะต้องยกป่าให้กลุ่มนายทุนไปเสียจริง ๆ ก็ไม่รู้!!!